



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวดวงดาว บานไม่รู้โรย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวไศภิสรา คำศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๐๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๐๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๓	นางวรมนวรรณ เลิศสังจวรากล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๘๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๔	นางสาวมธุรัตดา ไทยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๒๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๓๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๕. นางรัชนิภา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	นางรัชนิภา อนุรักษ์พนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๖	นางสาวสุจิตรา สาระปัญญา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวดวงดาว บานไม่รู้โรย

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่คัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ พ.ค ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พ.ค ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑ พ.ค ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๙๑๑๑๙๕๑๔๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๘๔</p>
<p>๓. อื่น ๆ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวดวงดาว บานไม่รู้โรย

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๔๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๖๖ ปี มาพบแพทย์ตามนัดที่คลินิก Oncology เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา แพทย์นัดมาเพื่อรับยาเคมีบำบัด ผลการประเมินร่างกายผู้ป่วยสามารถเข้ารับยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX๔ จึงรับไว้ในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ ๒๐/๑๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมรับยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX๔ ครั้งที่ ๑ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม (ECOG) ระดับ ๐ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๑ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๖๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๓๔/๗๓ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๖๐.๙ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๖๐ เซนติเมตร คำนวณพื้นที่ผิวของร่างกาย ๑.๖๔ ตารางเมตร ได้ แพทย์ทำหัตถการ แขนงหลอดเลือดดำส่วนกลางสำหรับให้สารน้ำ (Port-A-cath) ให้สารน้ำ ๕% Dextrose in water ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าหลอดเลือดดำ

วันที่ ๑ ให้ยาเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ได้แก่ Setron ๓๒ มิลลิกรัมผสมใน ๕% Dextrose in water ๕๐ มิลลิลิตรหยดเข้าทางหลอดเลือดดำภายใน ๓๐ นาที Dexamethasone ๑๒ มิลลิกรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ Lorazepam (๐.๕ มิลลิกรัม) ๑ เม็ด รับประทาน โดยให้ฉีดและรับประทานยาทั้ง ๓ ก่อนเริ่มยาเคมีบำบัด ๓๐ นาที เริ่มให้ยาเคมีบำบัดเรียงตามลำดับดังนี้ Oxaliplatin ๑๘๐ มิลลิกรัม ผสมใน ๕% Dextrose in water ปริมาตร ๒๕๐ มิลลิลิตรหยดเข้าหลอดเลือดดำ ภายใน ๒ ชั่วโมง Leucovorin ๖๕๐ มิลลิกรัมผสมใน ๐.๙% NSS ปริมาตร ๒๕๐ มิลลิลิตรหยดเข้าหลอดเลือดดำภายใน ๒ ชั่วโมง Fluorouracil (๕-FU) ๖๕๐ มิลลิกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดดำซ้ำๆ Fluorouracil (๕-FU) ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมผสมใน ๕% D/NSS/๒ ปริมาตร ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าหลอดเลือดดำภายใน ๒๒ ชั่วโมง

วันที่ ๒ ให้ยาเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ได้แก่ Setron ๓๒ มิลลิกรัมผสมใน ๕% Dextrose in water ๕๐ มิลลิลิตรหยดเข้าทางหลอดเลือดดำภายใน ๓๐ นาที Dexamethasone ๑๒ มิลลิกรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ Lorazepam (๐.๕ มิลลิกรัม) ๑ เม็ด รับประทาน โดยให้ฉีดและรับประทานยาทั้ง ๓ ก่อนเริ่มยาเคมีบำบัด ๓๐ นาที เริ่มให้ยาเคมีบำบัด Fluorouracil (๕-FU) ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมผสมใน ๕% D/NSS/๒ ปริมาตร ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าหลอดเลือดดำภายใน ๒๒ ชั่วโมงผู้ป่วยกลับบ้านได้หลังให้หยดยาเคมีบำบัดวันที่ ๒ หมด

การศึกษาผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้ ผู้ป่วยวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดเนื้อเยื่อถูกทำลายจากการรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดของยาเคมีบำบัด (Extravasations) ผู้ป่วยขาดความรู้เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดและการดูแลตนเองเพื่อจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัดเมื่อกลับบ้าน ในระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลไม่พบภาวะภูมิไวเกิน ไม่พบการรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดของยาเคมี ผู้ป่วยและญาติทราบอาการผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย์ อาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัดและวิธีการดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัดที่อาจพบได้เมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ตามแผนการรักษา รวมระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ๔ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ความวิตกกังวลของผู้ป่วยต่ออาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยลดลง
๒. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจากการรับยาเคมีบำบัด
๓. ผู้ป่วยปฏิบัติตนระหว่างรับยาเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง
๔. ผู้ป่วยทราบอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดและวิธีการดูแลตนเองในการจัดการกับ

อาการข้างเคียงของยาเคมีบำบัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อน ระหว่างและหลังรับยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX ๖

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้พยาบาลมีแนวทางในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลมีแนวทางในการดูแล ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX๔

๒. ผู้ป่วยทราบวิธีการดูแล ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของตนเองจากการได้รับการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดสูตร FOLFOX๔